



เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

.....
ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไป แล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กับผู้มาติดต่อราชการ

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อให้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีที่จำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายอรรถพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

แบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอเลิกเกณฑ์ประชาชน สำนักงาน อบต. หรือสำนักงาน อปท. อื่น ๆ รวมทั้งแจ้งรายการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ	การดำเนินการจัดทำประกาศ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนจัดทำประชาชนตำบลทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๒	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนจัดทำประชาชนตำบลทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนจัดทำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ	การดำเนินการจัดทำประกาศ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	การขอข้อมูลข่าวสาร (บุคคลภายนอก)	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอข้อมูลข่าวสาร (บุคคลภายนอก) ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๕	การขอรับความช่วยเหลือของประชาชน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๖	การร้องทุกข์	๑. พระราชบัญญัติการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราວร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การร้องทุกข์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๗	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. พร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการควบคุมสถานประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ	การดำเนินการจัดทำประกาศ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด	๑. พระบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขภาพของตลาด พ.ศ.๒๕๕๐	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตจัดตั้งตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด อบต.เกาะพระทอง
๙	การติดต่อขำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	พระบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน การติดต่อขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	กองคลัง อบต.เกาะพระทอง
๑๐	การติดต่อขำระภาษีป้าย	พระบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การติดต่อขำระภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	กองคลัง อบต.เกาะพระทอง
๑๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลง/หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	พระบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓	กองช่าง อบต.เกาะพระทอง

ลงชื่อ ว่าที่ รท.

(พระศักดิ์ คำแดง)

ผู้รายงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง